

# NGÀY TẬN THỂ

## SAGIANG

### I.- MINH HOÀNG ĐẠO TRỊ

Đức Phật thầy Tây An xuống cơ bút cho Tướng Hoàng Sơn có đoạn:

"Việt Nam Đạo trị Minh hoàng

"Một ngàn năm lẽ huy hoàng hơn xưa"

Khuyến cáo rằng năm 2015 khắp Năm châu bom đạn chiến tranh từ Đông Á sang qua Tây Âu máu đổ thịt rơi từ mùa Thu đến cuối năm, kết quả 2 trận chiến tranh nguyên tử đưa thảm họa hủy diệt hoàn toàn hơn loại "Anh hùng tận" do: 1.- Phóng xạ nguyên tử nhiễm độc bầu khí quyển. 2.- Địa chấn 15 chấn chuyển vận bởi các hỏa tiễn liên lục địa của Tàu và Nga. 3.- Núi lửa tái phục dịch dữ tợn. 4.- Hơn loại, thú ngư cầm, thảo mộc chết hết chỉ sống lại 1/10 nhờ nhiệt độ của Hồng quang tuyến điện tử chỉ có 4 thành phần: Trung thân, Hiếu tử, Chơn tu, Thiện tri thức, và thú ngư cầm cùng thảo mộc tái sinh do duyên phần dưới 1/10. Đức Di Lạc Vương Phật mở hội Long Hoa vào năm 2017 tái lập đời Thượng nguyên Thánh Đức, với sinh hoạt địa đàng, con người sinh động với tinh thần Đạo trị, lấy hơn đạo làm căn bản, hài hòa đối xử nhau, không còn tham sân si hận, hoàn toàn hiền đức, ăn trường chay, cư xử với thú cầm ngư như đàn em, không còn sát sanh hại vật nữa, sống chung hòa nhã theo tinh thần đạo trị. Thế giới chỉ chia ra làm 18 khu Đạo trị, điều hành bởi các đạo sư, không còn chánh quyền. Thành dân sống an cư lạc nghiệp, an nhàn tự tại, thực phẩm thừa thãi, không còn lao động quá vất vả. Kim Điện núi cấm là Thánh địa và Liên Bang Đại Việt do Minh Hoàng điều ngự với trách nhiệm Đệ Nhứt Đạo sư bảo quản Thánh địa. Trong vòng 20 năm Biển Đông do đất phù sa bồi đắp thành bình nguyên rộng lớn tới 2 triệu km<sup>2</sup>, tạo cho Liên Bang Đại Việt rộng lớn với 10 Tiểu Bang đã thống nhất thành dân Bách Việt di tản từ ngàn xưa ở Miến, Thái, Lào, Miên và Khâm Châu cùng Vân Nam với dân số đông như 30 triệu tái sinh trong 1/10 người được nhiệt độ. 5.- Cuộc sống địa đàng tạo tinh thần thánh thiện, lo tu hành theo Đạo trị Thiên Ánh Đạo Vàng. Không có đình, chùa, nhà thờ, thánh thất gì cả, mỗi thành dân tự mình lo định tâm, tự tạo an lạc và tiến trình lên Thần linh trí tuệ, tức là vượt cả mọi trần gian tục lụy, tuổi thọ rất cao đúng theo thể chất cấu tạo hình hài 7 lần rưỡi tuổi trưởng thành (7,5 X 25) 187 tuổi rưỡi, nếu đắc đạo quả sẽ càng lên cao nữa tới cả ngàn tuổi như quý Ngài ở Trường Xuân Thạch động (Hi mã Lạp sơn). Lúc bấy giờ quý vị Bác học, Khoa học gia, Kiến trúc sư, Kỹ sư ...thư thả lo phát minh nhiều vật thể cao diệu phụng sự hơn loại hoàn toàn hạnh phúc. Họ đã lần hồi tiến lên Dương quang tuyến điện tử do Long Hoa Giáo chủ vừa hướng dẫn chỉ đạo luyện tập 18 Đạo sư, vừa phổ biến tài liệu huấn luyện để cố gắng sáng tạo vật thể Dương quang tuyến điện tử cung phụng trần gian. Tất cả cùng học tập cùng tiến bộ, cùng hưởng thụ cuộc sống huy hoàng, tuy chưa hùng mạnh bằng các hành tinh khác, nhưng cũng tiến bộ cả ngàn năm dài cho đến ngày tận thế, với một Thế giới không sử dụng quyền lực, lấy khoa học phụng sự đời sống thành dân, tạo thực lực mạnh mẽ hơn xưa trong an bình thịnh trị. Tiền tệ tính bằng vàng bạc: phân, chỉ, lượng, đình, tạ, tấn theo hệ thống thập phân, nên không có già mạo, mặc dầu chuyên chở nặng nhọc với số lượng lớn. Kim Điện đã nhiều lần trừ tinh bạc giấy, nhưng bị phản đối, vì không có ngân hàng Thế giới, không có quân đội phòng vệ. Hơn nữa con người không còn tham vọng giàu có gì cả, tham sân si (Tam Bành) đã mất hẳn trong tư tưởng mà chỉ có Đạo trị Thiên Ánh Đạo Vàng làm nền tảng từ lúc còn thiếu nhi. Riêng về xã hội, thành dân lấy học đường làm khuôn vàng thước ngọc cho tất cả sinh động, nghề nghiệp, chỉ công vô tư từ chủ nhân đến hơn viên, giàu nghèo không phân biệt giai cấp gì cả.

## **II.- CHIẾN TRANH HÀNH TINH**

Vào thế kỷ 20, có nhiều đoàn đĩa bay đến tham quan địa cầu, họ đã điều nghiên địa hình, thú cầm, thảo mộc và phỏng vấn nhiều người địa cầu, chỉ đến bắt thanh niên ở Ba Tây làm tinh lấy phơi thay về lai giống, cho nên Đức Long Hoa Giáo chủ trừ liệu phương thức chống trả bằng cách phổ biến Dương quang tuyến điện tử vừa hướng dẫn luyện tập 18 đạo sư nhuần nhã, vừa in thành sách vở giảng dạy ở các Đại học. Nhưng mới ngang ngửa với Đĩa bay đã sử dụng Dương quang tuyến điện tử, nên Ngài cố gắng huấn luyện tăng cấp lên Trung hòa quang tuyến điện tử do Ngài đã thấu đạt nguyên tử lực có 3 phần chánh yếu: Âm tử, Dương tử và Trung hòa tử, mà Trung hòa tử chế ngự Âm tử và Dương tử. Ở địa cầu khoa học mới phát minh được Âm quang tuyến điện tử trong tia sáng Laser mãnh liệt lắm rồi, nhưng Dương quang tuyến điện tử có năng lực nhanh chóng tương đương tốc lực ánh sáng, mà sanh hành tinh 179 đã biết áp dụng vào đĩa bay sau khi đã chế tạo vũ khí Dương quang tuyến điện tử có sức công phá vách sắt tường đá mạnh gấp trăm lần tia sáng Laser, do tốc lực nó bằng tốc lực ánh sáng 300km/giây. Ngài huấn luyện các đạo sư sử dụng Trung hòa quang tuyến điện tử qua năng lực nhơn lực điện tử, hầu sử dụng kịp thời, chớ chưa chế tác kịp vật dụng. Chính vật dụng Dương quang tuyến điện tử còn trong vòng nghiên cứu của Khoa học gia và Bác học do trình độ Âm quang tuyến điện tử (Điện tử vật dụng) còn chưa rất ráo, mới sáng chế hoá tiễn, chiến cụ tàng hình, vệ tinh, phi thuyền, trạm không gian, phải cả thế kỷ nữa mới tiến lên sáng chế vật dụng Dương quang tuyến điện tử. Đây cũng là cái lỗi của người địa cầu tham lợi quyền, chỉ lo chế tạo vũ khí hạt nhân cho là tuyệt tác, chế ngự thế giới mà không tiến bộ kịp khi các đĩa bay nhiễu nhiễu lướt trên bầu trời địa cầu như vào chỗ không người, mà phản lực cơ bắt lực không đuổi theo kịp, bị trêu tức, nên các khoa học gia khuyến cáo, địa cầu cần hợp tác tiến hành lên Dương quang tuyến điện tử, nhưng vì lợi quyền cứ tạo chiến tranh giết nhau, tài ngân đăng ký vào quốc phòng quá dồi dào, còn ngân khoản khoa học chỉ nhỏ giọt làm sao tiến trình sáng chế quá tốn kém vượt lên nổi. Khi Đoàn Đĩa bay 124 chiếc rầm rộ đến tuyên chiến, hồng hách thị oai sát phạt sơ sơ gây bao phần uất cho thành dân địa cầu khi thấy các phi đoàn địa cầu lên nghênh chiến bị hạ bệ như sung rụng, khiến Long hoa Giáo chủ phải cầu xin miễn chiến 3 ngày mới ứng chiến. Lập tức 18 Đạo sư đã được huấn luyện Trung hòa quang tuyến điện tử cùng Ngài luyện tập triển khai thành một luồng Trung hòa quang tuyến điện tử tập hợp mãnh liệt trong vòng 3 ngày thuần thực, mới khai chiến. Ngày thứ Ba mới sáng, đoàn đĩa bay đã hùng hổ tiến tới, đảo quanh thị oai, khiến thành dân hoang mang, hoảng sợ, chúng tiến về Kim Điện phóng điện tử tuyến bắn xuống như mưa, kể như bình địa Kim Điện, nhưng bất ngờ một vầng Trung hòa quang điện tử tuyến đảo qua một vòng ứng chiến hóa giải tất cả Dương quang tuyến điện tử tan biến mất, các vũ khí Dương quang tuyến điện tử bất khiển dụng tất cả, vô phương triển khai thêm nữa, chỉ huy trưởng ra lệnh rút lui, nhưng đã trễ do một vầng Trung hòa quang tuyến điện tử quét nhanh, giải tỏa hết các tín hiệu Dương quang tuyến điện tử nơi các đĩa bay, chúng không bay được nữa nên chỉ còn cái trốn cho các đĩa bay phóng tới phóng lui, hết trốn rơi xuống là tả như lá rụng mùa thu, thành dân reo hò tung ra theo dấu chỗ rơi xuống để bắt tù binh và thu đoạt chiến lợi phẩm. Nhưng lệnh Kim Điện chỉ thị cư xử nhã nhặn với tù binh sau khi bắt trời, các thương binh được băng bó chữa trị khiêng về y viện điều trị. Lần lượt 124 chiếc đĩa bay được mang về sân quảng trường Kim Điện cùng đầy đủ phi hành gia đĩa bay, được đích thân Ngài cùng 18 Đạo sư đến mở trời và truyền mở yến tiệc với thực phẩm và ẩm phẩm của họ trên đĩa bay, chuyện trò bằng đã thông tư tưởng. Họ cho biết ở sanh hành tinh 179 vũ trụ Ta bà lãnh lịnh xâm lăng địa cầu.

### III.- NGÀY TẬN THỂ

Phi hành gia hành tinh thỉnh cầu tham quan sinh hoạt địa cầu được chấp nhận, sau khi mãn tiệc phân ra 18 đoàn do các Đạo sư hướng dẫn về địa phương của mình, thăm viếng các thành dân cùng danh lam thắng cảnh và những cơ sở hoạt động thường trực. Họ được tiếp đón rất thuận hậu, qua biểu thân tình, họ chụp hình quay phim đủ mọi hoạt cảnh và lần lượt trở về Kim Điện đầy đủ khi các thương binh lành bệnh, Kim Điện lại làm tiệc tiên đưa với thực phẩm và âm phẩm của họ do họ hướng dẫn thành dân địa cầu chế tác. Họ cũng bập bẹ được một vài tiếng nói địa cầu, và cũng dạy nói tiếng họ một vài tiếng trong giao dịch. Chữ viết của họ theo lối hình tự rất đẹp với sách vở trang trí trao đổi sách vở địa cầu. Họ được trao trả đầy đủ 124 chiếc đĩa bay cùng những vũ khí Dương quang tuyến điện tử. Cuộc tiên đưa bình rình với hẹn ngày tái ngộ. Họ đảo ba vòng từ biệt và khuất dạng về hướng sanh hành tinh của họ. Từ đây, họ thường xuyên đưa phái đoàn liên hợp đến viếng Địa cầu, giao thương về mọi khía cạnh khoa học, văn học, y học và họ cũng bắt đầu thành hình nền Đạo trị, nhưng còn phôi thai chưa thật sự đầy đủ như địa cầu, do đông dân và không có biến cố thay đổi hình thể sanh hành tinh như địa cầu. Cuộc giao thương bắt đầu từ đây, thành dân địa cầu cũng phi hành lên giao dịch nhiều phương diện nên thâm tình như đồng hương. Địa cầu cũng tiến hành chế tạo phi thuyền sử dụng Trung hòa quang tuyến điện tử còn nhanh hơn ánh sáng. Long hoa Giáo chủ khuyến cáo thành dân nên chuẩn bị cuộc di tản có lẽ vào thế kỷ 33 vì địa cầu sẽ lâm nạn. Cho nên, nhiều phi hành đoàn tiến hành đổ bộ lên Hỏa tinh mong di tản, nhưng khí hậu quá khắc nghiệt chỉ một số ít chịu đựng cư trú với cơ ngơi quá tốn kém do cơ sở thuận tiện cuộc sinh sống. Thật vậy đến thế kỷ 32, một tuệ tinh bay xẹt tới chạm vào Mặt Trăng, bẻ nát ra, tung ra bụi đất đá theo hấp lực địa cầu trút xuống như mưa rơi thường trực, thành dân địa cầu đã được báo động trước, lên phi thuyền không gian trực chỉ lên hành tinh 179 xin tị nạn hết rồi, mặc cho đất đá cát bụi cứ tuàn tụt rơi xuống lấp mặt địa cầu cao 30 mét khai tử địa cầu trở thành tử hành tinh. Thỉnh thoảng thành dân ở Hỏa tinh cũng trở về thăm viếng cố địa cầu với bao tiếc nuối những ngày xưa kia thơ mộng, mà ngày này chỉ là một tử hành tinh phủ đầy đất đá không còn bầu khí quyển, không còn một giọt nước, lơ thơ những chòm núi phủ đầy đất cát, thảo mộc cũng biến mất. Thời oanh liệt nay còn đâu! Địa cầu đã từng chiến thắng chiến tranh hành tinh lừng danh khắp vũ trụ Ta Bà, đã từng chinh phục Hỏa tinh, đã từng tham quan tất cả hệ thống thái dương hệ, đã từng thả những con thuyền không gian không người lái đi nhiều nơi trong vũ trụ Ta Bà, thu đạt nhiều tích sử không gian vũ trụ, xây dựng kiến thức hiện đại vũ trụ, để chế tác những dịch vụ tiện nghi hoàn chỉnh cho toàn thành dân hưởng thụ. Còn chuyện tận thể chỉ là mất vị trí sanh hành tinh, biến thể tử hành tinh chớ chưa mất hẳn địa cầu vận chuyển trên quỹ đạo thường xuyên của nó, tuy có thay đổi phần nào vận tốc di hành do quá tải, và bị mất đi ánh sáng về đêm của Mặt Trăng. Những thành dân hậu duệ địa cầu chuyển đổi ra thành dân sanh hành tinh 179, đôi khi cũng được nghe nói đến nguồn cội xa xưa, do các học đường tài liệu với lối chữ viết Việt ngữ 5 dấu giọng phong phú nhứt trong các ngôn ngữ ở các sanh hành tinh vũ trụ Ta Bà. Người địa cầu vẫn nhắc nhở nguồn cội vẫn theo lối Đạo trị và còn lôi cuốn một số quốc gia sinh động theo lối đạo trị, cũng tạo Thánh địa, cũng roi truyền Đạo sư bản lãnh như địa cầu ngày xưa, mặc dầu còn những quốc gia chống đối do vua chúa còn quyền hành thống trị, chưa hồi tâm hướng thiện hoàn toàn, nhứt là tôn giáo của họ còn được tôn thờ nghiêm chỉnh, hoàn toàn biệt dị với Đạo trị Thiên Ánh Đạo Vàng. Hậu duệ địa cầu tuổi thọ rất cao, nhờ định tâm, ăn chay trường, không tham sân si.

Sacramento, ngày 9 tháng 5 năm 2015